



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๓

ด้วยในปีการศึกษา ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้มีการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของคนเพิ่มพูนวิทยฐานะประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ประสพการณ์และคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ โดยการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและ เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถ ปฏิบัติภารกิจในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) , (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๙ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยจึงประกาศรับสมัครและคัดเลือก บุคคลเพื่อเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๓ มีรายละเอียด ดังนี้

๑. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า
- มีความประพฤติเรียบร้อย

คุณสมบัติเฉพาะสาขาวิชา

- สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครบางสาขาวิชา จะต้องมีความรู้และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดของสาขาวิชานั้น ๆ ด้วย

คุณสมบัติด้านคุณลักษณะ

- ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา
- มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ดิดยาเสพติดให้โทษ อย่างร้ายแรงและโรคพิษสุราเรื้อรัง
- มีความประพฤติเรียบร้อย
- เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
- เป็นผู้เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
- ไม่เคยมีประวัติความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง


๒. คณะที่เปิดรับ / คุณสมบัติผู้สมัครและลักษณะสาขาวิชา

หลักสูตร/สาขาวิชา	จำนวนที่รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์		
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ศศ.บ. ๔ ปี		
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน	๗๐	<ul style="list-style-type: none"> - ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า - มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐ - เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีจิตใจอาสาในการทำงาน - มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่เหมาะสมกับเป็นนักพัฒนาชุมชน - มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รป.บ. ๔ ปี		
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์	๕๐	<ul style="list-style-type: none"> - จบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า - มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๒๕
คณะนิติศาสตร์		
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต น.บ. ๔ ปี		
หลักสูตรนิติศาสตร์	๑๕	<ul style="list-style-type: none"> - จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า ทุกแผนการเรียน
คณะนิเทศศาสตร์		
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต นศ.บ. ๔ ปี		
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน	๒๐	<ul style="list-style-type: none"> - สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาธุรกิจบันเทิงการแสดงและท่องเที่ยว	๒๐	<ul style="list-style-type: none"> - สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า - มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

หลักสูตร/สาขาวิชา	จำนวนที่รับ	คุณสมบัติผู้สมัคร
คณะวิทยาการจัดการ		
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. ๔ ปี		
สาขาวิชาการจัดการ	๒๐	- จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาการจัดการ (เทียบโอน)	๓๐	- จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ	๒๐	- จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน)	๓๐	- จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ หรือเทียบเท่า
คณะวิทยาการจัดการ		
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต บช.บ. ๔ ปี		
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต	๒๐	- จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน)	๓๐	- จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือกำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ ๒ หรือเทียบเท่า
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ		
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. ๔ ปี		
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๐	- สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า

หมายเหตุ : ๑. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปิดการเรียนการสอน ในสาขาวิชา/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่มีผู้รายงานตัวเข้าศึกษาตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป หากไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้จะจัดให้เรียนในสาขาวิชา/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแทนเป็นไปตามความสมัครใจของผู้สมัคร ทั้งนี้ให้อยู่ดุลพินิจของมหาวิทยาลัย โดยถือเป็นที่สุดในการพิจารณา

๓. การรับสมัคร

ขั้นตอน	รายละเอียด
การรับสมัคร	วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผู้ที่สนใจสมัครเรียนสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่ กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาคาร ๓๖ หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.admission.rbru.ac.th/
หลักฐานการสมัคร	๑) รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๒) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาขนาดเอ ๔ จำนวน ๑ ฉบับ ๓) สำเนาใบแสดงผลการเรียน ขนาดเอ ๔ (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน ๑ ฉบับ ๔) ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ - สกุล ต้องแนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขนาดเอ ๔ (สำเนาจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจน) จำนวน ๑ ฉบับ ส่งไปรษณีย์มาที่ กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐
ค่าธรรมเนียมการสมัคร	๓๐๐ บาท ผ่านช่องทางการชำระเงิน ดังนี้  หมายเหตุ : การชำระเงินค่าสมัครจะต้องชำระภายในกำหนดการรับสมัครเท่านั้น (วันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ถ้าไม่ชำระเงินตามกำหนด มหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่พิจารณาการสมัคร : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ
ประกาศสาขาวิชาที่เปิดและปิดการเรียนการสอน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ	วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.rbru.ac.th
กำหนดรายงานตัวออนไลน์	วันที่ ๒๐ - ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ปรากฏ
ในการรับสมัครคัดเลือกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไวกุณฑ์ ทองอร่าม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ประกาศที่ ๐๒๐๓/๒๕๖๖